

## Ngày sở hữu trí tuệ thế giới: Tôn vinh Âm nhạc - ngôn ngữ toàn cầu

*Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới cho biết, Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2025 sẽ lấy âm nhạc làm chủ đề để cảm nhận nhịp điệu của sở hữu trí tuệ. Âm nhạc là một hình thức biểu đạt sự sáng tạo mang tính toàn cầu và sở hữu trí tuệ đóng vai trò quan trọng để hỗ trợ tạo nên một không gian âm nhạc sôi động và đa dạng.*

Sở hữu trí tuệ đã đưa âm nhạc vượt ra khỏi phạm vi của chính mình để hiện diện và thẩm thấu vào trong mọi lĩnh vực như phim ảnh, giải trí, công nghệ đến các lĩnh vực thời trang, trò chơi điện tử và cả hàng hóa tiêu dùng. Quyền sở hữu trí tuệ tạo nên sợi dây kết nối giữa các ngành công nghiệp với âm nhạc, để từ đây việc hợp tác sáng tạo và đổi mới trở thành nguồn lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.



*Ảnh minh họa về Ngày Sở hữu trí tuệ 2025 (nguồn: <https://www.wipo.int/en/web/ipday/2025/index>).*

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2025 nêu bật cách thức mà sự sáng tạo và sự đổi mới sáng tạo, với sự hậu thuẫn của quyền sở hữu trí tuệ, đã gìn giữ một nền âm nhạc phát triển mang lại lợi ích cho mọi người trên toàn thế giới. Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới kêu gọi chúng ta cùng khám phá cách thức mà quyền sở hữu trí tuệ cùng với các chính sách đổi mới sáng tạo trao quyền cho các chủ thể sáng tạo, nhà đổi mới sáng tạo và doanh nhân để đem lại những ý tưởng mới cho ngành công nghiệp âm nhạc, bảo vệ các tác phẩm của nhà soạn nhạc, nhạc sỹ, người biểu diễn và tất cả những ai đã tạo nên những âm sắc làm rung động chúng ta.

Vào Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 26/4, chúng ta tôn vinh sự đóng góp của các chủ thể sáng tạo, nhà sáng chế và doanh nhân, những người đã mở rộng giới hạn của sự sáng tạo và đổi mới sáng tạo để sáng tác ra các tác phẩm âm nhạc giúp đưa mọi người đến với nhau, khơi dậy những cảm xúc mạnh mẽ, định hướng cho sự thay đổi, và truyền cảm hứng cho một tương lai đổi mới sáng tạo hơn.

Theo dõi các hoạt động hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 26/4/2025 tại website của tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới tại địa chỉ: <https://www.wipo.int/en/web/ipday/2025/index>.

**L.H**

*Nguồn: TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM.*